



ที่ พม ๐๖๐๓.๕๕/ ๑๖๘

ศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร  
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน  
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๘๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีอัตลักษณ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการสวัสดิการให้แก่ราชภัฏรบนพื้นที่สูง โดยใช้กลไกการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราชภัฏรบนพื้นที่สูง ในด้านการส่งเสริมทุนทางสังคม รายได้ วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ด้วยการส่งเสริมสวัสดิการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) ประกอบด้วย การสร้างมูลค่าและมูลค่าเพิ่มจากเอกลักษณ์ และทุนทางสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการด้านการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ การส่งเสริมการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เป้าหมาย การร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีอัตลักษณ์ชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้มีการดำรงชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดดำเนินกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม) :การถ่ายทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ผ่านการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐ คน ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เขตพัฒนาพื้นที่สูงคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้

๑. อาจารย์ธัญรัตน์ บุญปิ่น ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
๒. ผศ.ดร.ประจักษ์ ก๊กก้อง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
๓. นายณัฐพล วรรณสุทธะ นักวิชาการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์

และ นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อบรรยายในหัวข้อตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ศูนย์ฯ มอบหมายให้นายสถาพร จันทรพิภพฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๕๐๘ ๑๕๑๘ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวินวิทย์ ปฏิโยเก)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร

ฝ่ายพัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูง

โทร./โทรสาร ๐ - ๕๕๘๖ - ๘๕๘๙ - ๙๐